

HDL 01



THUYẾT MINH THIẾT KẾ BIỂU TRƯNG HUYỆN ĐẠI LỘC

MÃ SỐ HDL01



1. Cấu trúc biểu trưng:

Cấu trúc biểu trưng được chia làm hai phần: Phần biểu tượng và phần chữ: Huyện Đại Lộc.

1. Phần biểu tượng:

Bố cục biểu trưng được gói gọn trong một hình tròn. Hình tròn thể hiện sự ổn định, chắc chắn, bền vững, hình tròn là biểu tượng cho sự viên mãn, sung túc.

Biểu trưng được thiết kế dựa trên những hình ảnh khái quát thể hiện nét đặc trưng riêng của Đại Lộc, mang bản sắc văn hóa – lịch sử truyền thống và sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đại Lộc:

+ Hai chữ cái in hoa Đ và L – tên viết tắt của huyện Đại Lộc, được thiết kế cách điệu lồng vào nhau thể hiện nét riêng, độc đáo và niềm tự hào về địa danh quê hương xứ sở.

+ Nét vòng màu xanh lớn bao quanh bên ngoài biểu trưng vừa là một nét tạo hình chữ Đ vừa nêu bật sức mạnh kinh tế nông nghiệp của huyện với hình ảnh lá lúa và bông lúa, đồng thời cũng thể hiện vòng tay bao bọc, che chở, yêu thương, sẵn sàng đoàn kết chung sức bảo vệ, xây dựng quê hương.

+ Hình ảnh tượng đài chiến thắng Thượng Đức thể hiện truyền thống lịch sử, tinh thần anh dũng quật cường trong công cuộc chiến đấu chống ngoại xâm, là niềm tự hào của người dân Đại Lộc nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung.

+ Những nét ngang phía dưới gợi lên hình ảnh dòng sông Vu Gia chảy ngang qua địa bàn huyện.

+ Kết hợp hình ảnh tượng đài và hình ảnh dòng sông tạo nên hình ảnh chữ L, đồng thời tạo nên nét còn lại của chữ Đ.

+ Hình ảnh núi đồi trùng điệp phía sau vừa thể hiện nét đặc trưng về địa lý của huyện, vừa thể hiện thế mạnh về du lịch sinh thái của huyện với những địa danh tuyệt đẹp: núi Am Thông, Khe Mơ – Đại Đồng, Khe Lim – Đại Hồng...

+ Biểu trưng là kết hợp giữa những nét, hình thẳng - Thể hiện sự kiên cường, tự hào về truyền thống lịch sử, với những nét hình uốn lượn - Thể hiện sự vươn lên mạnh mẽ, năng động, sáng tạo. Tất cả nêu bật được tinh thần yêu quê hương đất nước, tự hào xứ sở và sự đoàn kết chung tay xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp.

2. Phần chữ: Tên Huyện Đại Lộc được sử dụng font chữ không chân, đơn giản, dễ đọc, dễ nhận biết.

2. Màu sắc

Màu xanh chủ đạo: màu của kinh tế nông nghiệp, màu của du lịch sinh thái thiên nhiên. Màu xanh thể hiện sự mạnh nội lực, sự trường tồn và vĩnh cửu./.